

**KẾ HOẠCH**

**thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng**

-----

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (viết tắt là Chỉ thị 35), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu và các nội dung của Chỉ thị 35; nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm sự đoàn kết, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ tỉnh.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp; bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

**II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN****1. Công tác triển khai, quán triệt**

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 trong đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Hội nghị đã trực tuyến triển khai, quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh.



Cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị 35 và các phụ lục kèm theo; Kế hoạch của Tỉnh ủy và các nội dung liên quan phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn và yêu cầu của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thời gian tổ chức triển khai, quán triệt hoàn thành **trong tháng 8/2024**.

## **2. Công tác tuyên truyền**

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp, hiệu quả.

Ban tuyên giáo cấp ủy các cấp tăng cường tham mưu, hướng dẫn, triển khai làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

## **III. NỘI DUNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 35**

Đối với nội dung đại hội các cấp; chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội thực hiện bảo đảm theo đúng quy định tại Chỉ thị 35.

Đối với một số nội dung phân cấp để cụ thể hóa, triển khai tổ chức hiện tại Chỉ thị 35, sau khi có Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, ban hành hướng dẫn cụ thể; trên cơ sở văn bản của Trung ương, của Tỉnh, cấp ủy các cấp nghiên cứu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

## **IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt Chỉ thị 35, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch này của Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025.

Các cấp ủy thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Phân công ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của cấp ủy cấp dưới; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các đảng bộ có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh.



Tổ chức đại hội điểm đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại hội điểm đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở để rút kinh nghiệm; rà soát, lựa chọn một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức đại hội điểm, đại hội thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; một số đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở tổ chức đại hội điểm và đại hội thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy của tỉnh.

Sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; tiến hành kiện toàn ngay các chức danh lãnh đạo cơ quan chính quyền Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; phân công công tác đối với cấp ủy viên và thực hiện chế độ, chính sách kịp thời đối với các đồng chí không tái cử theo quy định.

**2.** Các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch chuẩn bị đại hội cấp mình và chỉ đạo đại hội cấp dưới; chú trọng chỉ đạo và rút kinh nghiệm đối với những đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm và thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp việc chuẩn bị văn kiện và đề án nhân sự của đại hội, khi được cấp trên trực tiếp đồng ý thì mới tiến hành đại hội.

Mỗi đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chọn **01** tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo đại hội điểm và **01** tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo đại hội thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy (đối với đảng bộ cơ sở đã chọn đại hội điểm thì không chọn để đồng thời thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy), báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (*qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy*) xem xét, quyết định.

**3.** Các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII căn cứ các quy định của Trung ương và Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

#### **4.** Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

- Chủ trì phối hợp với các ban đảng có liên quan hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp đảm bảo tiến độ (*theo Phụ lục về tiến độ triển khai công tác đại hội Đảng các cấp đính kèm*); xây dựng báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.



- Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn từ **01** đến **02** đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức đại hội điểm; từ **01** đến **02** đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Chủ trì, phối hợp ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh đề xuất chọn một số đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở đại diện cho các loại hình (*không quá 10%*) tổ chức đại hội điểm và đại hội thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy của tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án nhân sự đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

#### 5. Các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; kế hoạch về các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Văn phòng Tỉnh ủy: Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng văn kiện đại hội; hướng dẫn kinh phí phục vụ đại hội đảng các cấp.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Chỉ đạo hướng dẫn giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự dự kiến bầu vào cấp ủy, dự đại hội đại biểu đảng bộ các cấp; phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn quy trình nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp.

- Ban Nội chính Tỉnh ủy: Phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự dự kiến bầu vào cấp ủy, dự đại hội đại biểu đảng bộ các cấp; tham gia với các cơ quan liên quan về công tác cán bộ theo phân cấp.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy: Hướng dẫn, theo dõi, nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân ở địa phương tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; phát động tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.




## V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 và Kế hoạch này.

2. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, căn cứ Chỉ thị 35 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bổ sung của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo bổ sung, hướng dẫn kịp thời, cụ thể.

Kế hoạch này được phổ biến đến chi bộ. 

### Nơi nhận:

- Bộ Chính trị,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Vụ Địa phương II, BTCTW,
- Vụ Địa phương I, VPTW,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu VPTU.

**T/M TỈNH ỦY  
BÍ THƯ**

  
**Lê Trường Lưu**



**PHỤ LỤC**  
**VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP**  
*(Kèm theo Kế hoạch 215 -KH/TU, ngày 20 / 8 /2024 của Tỉnh ủy)*

-----

Thời gian	Nội dung công việc	
	Cấp tỉnh	Cấp huyện và tương đương
<b>Quý III/2024</b>	<p><b>Ban Thường vụ Tỉnh ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.</li> <li>- Ban hành Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35 sau khi có Hướng dẫn của Trung ương; trong đó, cụ thể hóa các nội dung phân cấp đối với cấp ủy cấp tỉnh.</li> <li>- Cho ý kiến định hướng về cơ cấu ban thường vụ cấp ủy cấp xã đối với các vị trí trưởng công an, chỉ huy trưởng BCH quân sự và chủ tịch Mặt trận tổ quốc cấp xã.</li> <li>- Thống nhất chọn <b>01 - 02</b> đảng bộ trực thuộc tỉnh để đại hội điểm; <b>01 - 02</b> đảng bộ trực thuộc tỉnh thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; chọn một số đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở đại diện cho các loại hình (<i>không quá 10%</i>) tổ chức đại hội điểm của tỉnh và đại hội thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.</li> <li>- Chỉ đạo các tiểu ban chuẩn bị đại hội triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.</li> <li>- Cho ý kiến dự thảo đề cương các báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.</li> </ul>	<p><b>Ban thường vụ cấp ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng để quán triệt chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.</li> <li>- Thống nhất chọn một số đảng bộ cơ sở thực hiện, tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; chọn một số đảng bộ, chi bộ cơ sở để đại hội điểm cấp huyện và tương đương; thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; đăng ký <b>01</b> đảng bộ hoặc chi bộ cơ sở để làm đại hội điểm của tỉnh và <b>01</b> đảng bộ hoặc chi bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy <b>trước ngày 15/9/2024</b>. Đồng thời, thành lập các tổ công tác để chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện chủ trương này.</li> <li>- Chỉ đạo các tiểu ban chuẩn bị đại hội triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.</li> </ul>



Thời gian	Nội dung công việc	
	Cấp tỉnh	Cấp huyện và tương đương
Tháng 10, 11/2024	<p><b>1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân công Ủy viên Thường vụ chủ trì chuẩn bị nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc khối do đồng chí đó được phân công phụ trách.</li> <li>- Cho ý kiến Đề án cơ cấu nhân sự Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.</li> <li>- Hoàn thành việc thẩm định rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các đảng bộ, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh. Lãnh đạo thực hiện quy trình các bước để rà soát, bổ sung quy hoạch Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.</li> <li>- Thành lập <b>02</b> tổ công tác của Tỉnh ủy để chỉ đạo các đảng bộ thực hiện đại hội điểm và thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.</li> <li>- Cho ý kiến dự thảo lần 1 (tháng 10/2024), lần 2 (tháng 11/2024) Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.</li> </ul> <p><b>2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho ý kiến về Đề án cơ cấu nhân sự Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.</li> </ul>	<p><b>1. Ban thường vụ cấp ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp mình cho các đảng bộ trực thuộc.</li> <li>- Phân công ủy viên thường vụ chủ trì chuẩn bị nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc khối do đồng chí đó được phân công phụ trách.</li> <li>- Xây dựng đề án cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa mới.</li> <li>- Cho ý kiến về dự thảo các báo cáo trình đại hội đại biểu đảng bộ cấp mình.</li> </ul> <p><b>2. Ban chấp hành đảng bộ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho ý kiến về phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp mình.</li> <li>- Cho ý kiến về đề án cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa mới.</li> </ul>
Tháng 12/2024	<p><b>1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho ý kiến lần 1 về Đề án nhân sự Tỉnh ủy khóa mới (do Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị).</li> <li>- Cho ý kiến dự thảo lần 3 Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.</li> </ul> <p><b>2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho ý kiến dự thảo lần 3 Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.</li> <li>- Cho ý kiến nguồn nhân sự tham gia Cấp ủy khóa mới.</li> </ul>	<p><b>1. Ban thường vụ cấp ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho ý kiến lần 1 về đề án nhân sự cấp ủy khóa mới (do tiểu ban nhân sự chuẩn bị).</li> <li>- Tổ chức lấy ý kiến tham gia, góp ý về dự thảo các báo cáo trình đại hội đại biểu đảng bộ cấp mình theo quy định.</li> <li>- Thành lập các tổ công tác, do 01 đồng chí trong thường trực cấp ủy (hoặc ủy viên ban thường vụ cấp ủy) làm tổ trưởng, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, đại diện lãnh đạo các ban đảng của cấp ủy, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể làm thành viên để duyệt nội dung đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.</li> </ul> <p><b>2. Ban chấp hành đảng bộ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho ý kiến về dự thảo các báo cáo trình đại hội đại biểu đảng bộ cấp mình.</li> <li>- Cho ý kiến nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới.</li> </ul>



Thời gian	Nội dung công việc	
	Cấp tỉnh	Cấp huyện và tương đương
<b>Tháng 01/2025</b>	<p><b>Ban Thường vụ Tỉnh ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập <b>04</b> tổ công tác, do 01 đồng chí Thường trực Tỉnh ủy (hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy) làm Tổ trưởng, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo của một số sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh làm thành viên để hướng dẫn cấp huyện, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định các nội dung đại hội của các đảng bộ trực thuộc tỉnh.</li> <li>- Cho ý kiến dự thảo lần 4 Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.</li> </ul> <p><b>2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho ý kiến về dự thảo lần 4 Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, gửi các tổ chức đảng cơ sở nghiên cứu, tham gia ý kiến góp ý.</li> </ul>	<p><b>Ban thường vụ cấp ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành đảng bộ cấp mình để gửi cho các tổ chức đảng cấp dưới nghiên cứu chuẩn bị thảo luận trong đại hội.</li> <li>- Rà soát việc chuẩn bị đại hội các tổ chức cơ sở đảng đại hội điểm; thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy và các đảng bộ thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.</li> <li>- Duyệt phương án nhân sự cấp ủy khóa mới của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng bộ mình.</li> <li>- Chỉ đạo các tổ công tác, duyệt nội dung đại hội của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.</li> <li>- Quyết định thời gian đại hội đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.</li> </ul>
<b>Tháng 02/2025</b>	<p><b>Ban Thường vụ Tỉnh ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện; gửi cho các tổ chức đảng cơ sở nghiên cứu, góp ý.</li> <li>- Chỉ đạo các đồng chí được phân công theo dõi địa bàn phối hợp với các ban đảng của Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc tỉnh.</li> </ul>	<p><b>Ban thường vụ cấp ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gửi dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành đảng bộ cấp mình để các tổ chức đảng cấp dưới nghiên cứu chuẩn bị thảo luận trong đại hội.</li> <li>- Chỉ đạo các đồng chí được phân công theo dõi địa bàn phối hợp với các ban đảng của cấp ủy hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc cấp mình đảm bảo đúng quy trình, quy định và các hướng dẫn của cấp trên.</li> </ul>



Thời gian	Nội dung công việc	
	Cấp tỉnh	Cấp huyện và tương đương
<b>Tháng 3/2025</b>	<p><b>1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cho các đảng bộ trực thuộc tỉnh.</li> <li>- Cho ý kiến lần 2 về Đề án nhân sự Tỉnh ủy khóa mới (do Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị).</li> <li>- Cho ý kiến về phương án nhân sự UBKT Tỉnh ủy khóa mới (Ban Tổ chức Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy chuẩn bị).</li> <li>- Tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, gửi các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và tổ chức lấy ý kiến tham gia, góp ý, hiến kế theo quy định.</li> </ul> <p><b>2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho ý kiến lần 2 về Đề án nhân sự Tỉnh ủy khóa mới (do Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị).</li> <li>- Cho ý kiến về phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.</li> </ul>	<p><b>1. Ban thường vụ cấp ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng được chọn đại hội điểm, thí điểm các chủ trương trên triển khai công tác chuẩn bị đại hội.</li> <li>- Cho ý kiến lần 2 về đề án nhân sự cấp ủy khóa mới (do tiểu ban nhân sự chuẩn bị).</li> <li>- Kết luận về phương án nhân sự UBKT cấp ủy khóa mới (ban tổ chức và ủy ban kiểm tra cấp ủy chuẩn bị).</li> <li>- Đăng ký thời gian tổ chức đại hội đảng bộ cấp mình (qua Văn phòng Tỉnh ủy).</li> <li>- Hoàn chỉnh phương án nhân sự, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).</li> <li>- Hoàn thiện hồ sơ nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy và UBKT cấp ủy khóa mới.</li> </ul> <p><b>2. Ban chấp hành đảng bộ</b></p> <p>Cho ý kiến lần 2 về đề án nhân sự cấp ủy khóa mới (do tiểu ban nhân sự chuẩn bị).</p>
<b>Quý II/2025</b>	<p><b>Ban Thường vụ Tỉnh ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duyệt Phương án nhân sự của các đảng bộ trực thuộc tỉnh; danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.</li> <li>- Chỉ đạo 04 tổ công tác, duyệt nội dung đại hội của các đảng bộ trực thuộc tỉnh.</li> <li>- Quyết định thời gian đại hội đối với các đảng bộ trực thuộc tỉnh.</li> <li>- Hoàn thiện hồ sơ nhân sự dự kiến tham gia Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy khóa mới.</li> </ul>	<p><b>Ban thường vụ cấp ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành đại hội điểm, thí điểm và hoàn thành xong <b>trước ngày 20/4/2025</b>.</li> <li>- Tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng để sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả đại hội điểm và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chậm nhất <b>ngày 01/5/2025</b>.</li> <li>- Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở không thuộc diện trên tiến hành đại hội.</li> <li>- Chuẩn y kết quả bầu cử của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.</li> </ul>



Thời gian	Nội dung công việc	
	Cấp tỉnh	Cấp huyện và tương đương
<b>Quý III/2025</b>	<p><b>1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Bộ Chính trị về Đề án nhân sự Tỉnh ủy khóa mới.</li> <li>- Đăng ký thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (qua Văn phòng Trung ương Đảng).</li> <li>- Chỉ đạo các đảng bộ được chọn thực hiện thí điểm chủ trương trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tiến hành đại hội đại biểu vào <b>đầu tháng 7/2025</b>; đồng thời, sơ kết rút kinh nghiệm về thực hiện chủ trương trên để báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương.</li> <li>- Tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ còn lại tiến hành đại hội và hoàn thành <b>trong tháng 8/2025</b>.</li> <li>- Tiếp tục tiếp thu hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.</li> </ul> <p><b>2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh</b></p> <p>Cho ý kiến tiếp thu, hoàn chỉnh Văn kiện trình Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.</p> <p><b>3. Tiểu ban Văn kiện Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp thu, hoàn chỉnh Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.</li> <li>- Xây dựng Báo cáo tóm tắt để xin ý kiến Bộ Chính trị.</li> </ul>	<p><b>Ban thường vụ cấp ủy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tháng 7/2025 đến 15/7/2025, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy được chọn phải hoàn thành thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; các đảng bộ còn lại tiến hành đại hội và hoàn thành <b>trong tháng 8/2025</b>.</li> <li>- Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.</li> <li>- Sau đại hội, cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn; xây dựng quy chế hoạt động, chương trình rèn luyện của cấp ủy viên và chương trình làm việc toàn khóa của các cấp ủy; triển khai chương trình hành động của đảng bộ các cấp ngay sau đại hội.</li> </ul>
<b>Quý IV/2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo chuẩn bị các mặt để tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII <b>vào đầu tuần đến trung tuần tháng 10/2025</b>.</li> <li>- <b>Cuối tháng 10/2025</b>, tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm việc chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, báo cáo Trung ương kết quả Đại hội.</li> <li>- Chỉ đạo việc bố trí cán bộ và thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ sau đại hội của các đảng bộ trực thuộc tỉnh và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.</li> </ul>	